



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

ตาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) และการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเขาค้อ จังหวัดสระแก้ว ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว จึงประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ได้ทราบไว้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว จะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญา

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ กำหนดให้มีอายุไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีระ ฮวดเฮง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๓	นางสาวเจนจิรา กริมใจ	
๒	๐๐๑	นางสาวอรอุมา กะการรัมย์	